



TIME TRAVEL PROMOTION

Patakaran sa privacy

Time Travel Promotion LP na may rehistradong opisina sa 85 Great Portland Street, First Floor, London, W1W 7LT, UK (simula dito, ang "Data Owner"), may-ari ng website na ito (simula dito, ang "Site"), bilang may-ari ng paggamot ng personal na data ng mga user na nagba-browse at lumahok sa inisyatiba sa Site (pagkatapos dito, ang "Mga Gumagamit") ay nagbibigay sa ibaba ng impormasyon sa privacy alinsunod sa sining. 13 ng EU Regulation 2016/679 ng 27 April 2016 (simula dito, ang "Regulation") at art. 13 ng Data Protection Act 2018 (pagkatapos nito, kasama ng Regulasyon, "Naaangkop na Batas").

Ang May-ari, na itinatag sa labas ng European Union, na nag-aalok ng serbisyo sa mga paksang naninirahan sa European Union, ay magpoproseso ng personal na data ng mga user na nagba-browse at lumalahok sa inisyatiba sa Site alinsunod sa sining. 3, par. 2 lett. a) ng Regulasyon.

Ang inisyatiba ay nakalaan para sa mga indibidwal na nakatapos ng labingwalong taong gulang. Samakatuwid, ang Data Controller ay hindi nangongolekta ng personal na data na may kaugnayan sa mga taong wala pang 18 taong gulang. Kapag hiniling ng Mga User, agad na kakanselahin ng Data Controller ang lahat ng personal na data na hindi sinasadyang nakolekta at nauugnay sa mga taong wala pang 18 taong gulang.

Isinasaalang-alang ng May-ari ang lahat ng karapatan sa privacy at ang proteksyon ng personal na data ng mga User nito. Para sa anumang impormasyon na may kaugnayan sa pahayag ng privacy na ito, maaaring makipag-ugnayan ang mga user sa May-ari anumang oras, gamit ang mga sumusunod na pamamaraan:

- Sa pamamagitan ng pagpapadala ng rehistradong sulat na may resibo sa pagbabalik sa rehistradong opisina ng Data Controller (85 Great Portland Street, First Floor, London, W1W 7LT, UK)

- Sa pamamagitan ng pagpapadala ng mensaheng e-mail sa:
privacy@timetravelpromotion.com

Hindi natukoy ng Data Controller ang pigura ng Data Protection Officer (RPD o DPO), dahil hindi siya napapailalim sa obligasyon sa pagtatalaga na itinakda sa art. 37 ng Regulasyon. Ang Data Controller, na itinatag sa labas ng European Union, ay hinirang bilang Kinatawan nito sa European Union, alinsunod sa sining. 27 ng Regulasyon, ang kumpanyang Smart Impex LP sa email na info@smartimpexmedia.com

1. Layunin ng paggamot

Ang personal na data ng mga user ay ipoproseso ayon sa batas ng Data Controller alinsunod sa art. 6 ng Regulasyon para sa mga sumusunod na layunin ng pagproseso:

a. Mga obligasyon sa kontrata at probisyon ng serbisyo : upang ipatupad ang regulasyon ng kaganapan ng premyo, na tinatanggap ng Gumagamit sa panahon ng pagpaparehistro; tuparin ang mga partikular na kahilingan ng User. Ang data ng User na nakolekta ng Data Controller para sa layunin ng posibleng paglahok ay kinabibilangan ng: pangalan, apelyido, petsa ng kapanganakan, address, numero ng bahay, lungsod, postal code, e-mail, numero ng telepono, pati na rin ang lahat ng personal na impormasyon ng ' Maaaring at boluntaryong ibinigay ng user. Maliban kung binibigyan ng User ang May-ari ng isang partikular at opsyonal na pahintulot sa pagproseso ng kanilang data para sa mga layunin ng marketing o para sa layunin ng paghahatid ng data sa Mga Kasosyo ng May-ari alinsunod sa artikulo 2 sa ibaba, ang data sa itaas ay gagamitin ng May-ari sa eksklusibong layunin. ng pagtiyak sa pagkakakilanlan ng User (sa pamamagitan din ng pagpapatunay sa e-mail address), sa gayon ay maiiwasan ang mga posibleng scam o pang-aabuso at pakikipag-ugnayan sa User para sa mga kadahilanang serbisyo lamang (hal. pamamahala ng anumang pakikilahok ng User sa kaganapan ng premyo, abisuhan ang anumang mga panalo at pamahalaan ang yugto ng pagpapatungkol at paghahatid ng mga premyo; makipag-ugnayan sa Gumagamit upang makakuha ng karagdagang data at impormasyon - tulad ng isang kopya ng dokumento ng pagkakakilanlan - posibleng hiniling ng notaryo at ng opisyal ng Chamber of Commerce na namamahala sa mga premyo sa mga kumpetisyon, upang alamin ang kanilang pagkakakilanlan at iwasan ang mga scam at pang-aabuso; gumawa ng anumang agarang komunikasyon sa pamamagitan ng

telepono sa phase d withdrawal at paggamit ng mga premyo). Nang walang pagkiling sa mga probisyon sa ibang lugar sa pahayag ng privacy na ito, sa anumang kaso ay hindi gagawin ng Data Controller na ang personal na data ng mga User ay naa-access sa ibang mga User;

b. Mga layunin ng Administrative-accounting : ibig sabihin, upang magsagawa ng mga aktibidad ng isang organisasyon, administratibo, pinansyal at accounting na kalikasan, tulad ng mga panloob na aktibidad ng organisasyon at functional na aktibidad para sa pagtupad ng mga obligasyong kontraktwal at precontractual;

c. Mga legal na obligasyon : o upang tuparin ang mga obligasyong itinakda ng batas, ng isang regulasyon o ng batas sa Europa (hal. batas tungkol sa mga usapin sa buwis; batas sa mga kaganapan sa premyo - Presidential Decree 430/2001).

Ang probisyon ng personal na data para sa mga layunin ng pagproseso na nakasaad sa itaas ay opsyonal ngunit kinakailangan, dahil ang kabiguang ibigay ang mga ito ay magiging imposible para sa User na gamitin ang mga serbisyong inaalok ng Data Controller at lumahok sa kaganapan ng premyo.

Ang personal na data na kinakailangan para sa pagtugis ng mga layunin sa pagpoproseso na inilarawan sa artikulong 1 na ito ay ipinahiwatig ng asterisk sa loob ng form ng pagpaparehistro ng inisyatiba.

2. Karagdagang mga layunin sa pagproseso

2.1. Marketing (pagpapadala ng materyal sa advertising, direktang pagbebenta at komersyal na komunikasyon)

Sa libre at opsyonal na pahintulot ng User, ang ilang personal na data ng User (pangalan, apelyido, petsa ng kapanganakan, address, numero ng bahay, lungsod, zip code, e-mail, numero ng telepono) ay maaari ding iproseso ng Data Controller para sa mga layunin ng marketing (pagpapadala ng materyal sa advertising, direktang benta at komersyal na

komunikasyon), o upang ang Data Controller ay maaaring makipag-ugnayan sa User sa pamamagitan ng post, e-mail, telepono (landline at/o mobile, na may awtomatikong tawag o tawag sa at/o nang walang interbensyon ng isang operator) at/o SMS at/o iba pang mga sistema ng pagmemensahe, upang mag-alok sa Gumagamit ng pagbili ng mga produkto at/o serbisyong inaalok ng May-ari at/o ng mga thirdparty na kumpanya, mga kasalukuyang alok, promosyon at komersyal na pagkakataon.

Pag-profile

Ang personal na data ng User (ibig sabihin, personal at mga detalye ng contact, at impormasyong nauugnay sa mga serbisyo kung saan ang User ay nagpahayag ng interes) ay maaari ding iproseso ng Data Controller para sa mga layunin ng pag-profile, ibig sabihin, upang muling buuin ang mga panlasa at mga gawi sa pagkonsumo ng User, na tinutukoy ang Profile ng consumer ng user, upang maipadala ang mga komersyal na alok ng User na naaayon sa tinukoy na profile. Kung ang pahintulot ay hindi ibinigay, ang posibilidad ng pagrehistro sa Site ay hindi maaapektuhan sa anumang paraan. Kung sakaling magkaroon ng pahintulot, maaaring bawiin ito ng User anumang oras sa pamamagitan ng paghiling sa Data Controller sa pagpapadala ng email sa privacy@timetravelpromotion.com

Pag-verify ng User ID

Ipinapaalam ng Controller na, sa paghahangad ng lehitimong interes nito, ang personal na data ng User (ibig sabihin, personal at mga detalye ng contact) ay maaari ding iproseso ng Controller para sa mga layuning pangseguridad, ibig sabihin, upang i-verify ang digital na pagkakakilanlan ng User at upang maiwasan ang panloloko at pang-aabuso sa personal datos. Ang User ay maaaring anumang oras na tumutol sa pagpoprosesong ito sa pamamagitan ng paghiling sa Data Controller sa pagpapadala ng email sa privacy@timetravelpromotion.com. Sa kaso ng kawalan ng pahintulot, ang posibilidad ng pagpaparehistro para sa inisyatiba ay hindi maaapektuhan sa anumang paraan.

Sa kaso ng pahintulot, maaaring bawiin ito ng User anumang oras, na humihiling sa Data Controller sa paraang ipinahiwatig sa sumusunod na artikulong "Mga Karapatan ng mga interesadong partido" .

Ang Gumagamit ay maaari ding madaling tutulan ang karagdagang pagpapadala ng mga komunikasyong pang-promosyon sa pamamagitan ng e-mail sa pamamagitan ng pag-click sa naaangkop na link para sa pag-withdraw ng pahintulot, na naroroon sa bawat pang-promosyon na e-mail. Kung nilalayon ng User na bawiin ang kanyang pahintulot sa pagpapadala ng mga komunikasyong pang-promosyon sa pamamagitan ng telepono, habang patuloy na tumatanggap ng mga komunikasyong pang-promosyon sa pamamagitan ng e-mail, o kabaliktaran, mangyaring magpadala ng kahilingan sa Data Controller sa paraang ipinahiwatig sa sumusunod na artikulong "Mga Karapatan ng Interesado" .

Ipinapaalam ng Data Controller na, kasunod ng paggamit ng karapatang tumutol sa pagpapadala ng mga komunikasyong pang-promosyon sa pamamagitan ng email, posible na, para sa teknikal at pagpapatakbo na mga kadahilanan (hal. pagbuo ng mga listahan ng contact na nakumpleto na bago matanggap ng May-ari ng kahilingan ng oposisyon) ang Gumagamit ay patuloy na nakakatanggap ng ilang karagdagang mga mensaheng pang-promosyon. Kung ang User ay dapat na patuloy na makatanggap ng mga mensaheng pang-promosyon pagkatapos ng 24 na oras mula sa paggamit ng karapatang tumutol, mangyaring iulat ang problema sa May-ari, gamit ang mga contact na nakasaad sa sumusunod na artikulong "Mga Karapatan ng mga interesadong partido."

2.2. Komunikasyon ng data sa Mga Kasosyo ng May-ari

Sa libre at opsyonal na pahintulot ng User , ang personal na data ng User (pangalan, apelyido, petsa ng kapanganakan, address, numero ng bahay, lungsod, zip code, e-mail, numero ng telepono) ay ipapaalam mula sa May-ari sa mga sumusunod na kategorya ng ikatlong -mga kumpanya ng partido:

(i) mga kumpanya ng landline at mobile phone;

- (ii) mga kumpanyang aktibo sa mundo ng paglalathala (nakalimbag na papel, internet, telebisyon at bagong media);
- (iii) mga kumpanyang aktibo sa sektor ng electronic commerce ng mga produkto at serbisyo;
- (iv) mga kumpanyang nagpapatakbo sa sektor ng enerhiya;
- (v) mga kumpanyang nagpapatakbo sa sektor ng paglalakbay at paglilibang;
- (vi) mga kumpanyang kasangkot sa propesyonal at/o pang-edukasyon na pagsasanay;
- (vii) mga ahensya ng advertising, media center at contact center;
- (viii) mga kumpanyang nagpapatakbo sa sektor ng pagkain;
- (ix) NGO at ONLUS;
- (x) mga kumpanyang nagpapatakbo sa sektor ng pananalapi at seguro
- (xi) mga kumpanyang tumatakbo sa sektor ng marketing at komunikasyon sa web.

(sama-sama, ang " Mga Kasosyo ng May-ari ").

"Maaari naming ibahagi ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa aming partner na WINR Data Pty Ltd. (WINR) at sa kanilang mga global partner para sa layunin ng:

- Proteksyon ng ID - pinipigilan ang iba sa maling paggamit ng iyong mga detalye. Maaaring kabilang dito ang pagpapatunay ng ID para sa anti-money laundering, anti-fraud, pagpigil sa krimen, pagbawi ng asset, pangongolekta ng utang at muling pagsasama-sama ng mga taong may hindi na-claim na asset.

- Advertising - pagbibigay ng mga alok na may kaugnayan sa iyo. Maaaring kabilang dito ang pagsusuri ng data, pagtutugma, pag-profile at paghula ng mga gawi upang maaari kang makatanggap ng advertising na mas nauugnay sa iyo.

- Pananatilihin ng WINR at ng kanilang mga kasosyo ang iyong impormasyon hangga't kinakailangan upang maisagawa ang mga function na ito. Maaari kang mag-opt out sa lahat

- Aktibidad ng WINR sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa kanilang Privacy Officer

<https://www.winrdata.com/privacy-policy> "

Kasama sa mga kategoryang ito ang mga kumpanya ng third-party na humiling na tahasang ipahiwatig bilang Mga Kasosyo ng mga website/domain ng May-ari.

Ang Mga Kasosyo ng May-ari, bilang mga independiyenteng tagaproseso ng data, ay magpoproseso ng personal na data ng User para sa kanilang sariling mga layunin sa marketing (mga direktang benta, pagpapadala ng materyal sa advertising at komersyal na komunikasyon), at maaaring makipag-ugnayan sa User sa pamamagitan ng post, e-mail, telepono (naayos at/o mobile, na may automated na tawag o mga sistema ng komunikasyon sa tawag na may at/o walang interbensyon ng isang operator) at/o SMS at/o MMS upang ialok sa Gumagamit ang pagbili ng mga produkto at/o serbisyong inaalok ng parehong mga kategorya ng mga third-party na kumpanya at/o sa pamamagitan ng iba pang mga kumpanya at nagpapakita ng mga alok, promosyon at komersyal na pagkakataon sa Gumagamit. Kapag naganap na ang paglipat, magiging pananagutan ng Kasosyo ng May-ari (maliban sa mga kaso kung saan ang Kasosyo ay kasama sa listahan sa itaas at ginawa na ang sarili nitong impormasyon na magagamit doon), na magbigay sa Mga User alinsunod sa sining. 14 c. 3 ng Regulasyon, lahat ng impormasyong kinakailangan ng parehong sining. 14 ng Regulasyon.

Sa kaso ng kawalan ng pahintulot, ang posibilidad ng pagpaparehistro para sa Inisyatiba ay hindi maaapektuhan sa anumang paraan.

Sa kaso ng pahintulot, maaaring bawiin ito ng User anumang oras, na humihiling sa Data Controller sa paraang ipinahiwatig sa sumusunod na artikulong "Mga Karapatan ng mga interesadong partido" . Higit pa rito, posibleng analytically na piliin kung aling Mga Kasosyo ang balak mong ibigay ang iyong pahintulot sa paglilipat ng iyong personal na data kapag nagrerehistro para sa kumpetisyon.

Ipinapaalam ng May-ari na ang personal na data ng User ay ipoproseso ng Mga Kasosyo ng May-ari bilang mga independiyenteng tagaproseso ng data, batay sa partikular na impormasyong ibibigay ng Mga Kasosyo ng May-ari sa Mga User. Anumang mga kahilingan na huwag tumanggap ng karagdagang mga komersyal na komunikasyon mula sa Mga Kasosyo ng Data Controller, kung kanino ang data ay naipaalam na ng Data Controller, samakatuwid ay dapat na direktang idirekta sa kanila.

Pribadong pahayag

Ibinabahagi namin ang iyong data o mga derivatives ng iyong data sa mga third party na independiyenteng mga controller at processor ng data, kabilang ang mga reseller at distributor, para sa mga layunin ng pag-verify ng pagkakakilanlan. Ang mga third party na ito ay nagbibigay ng mga serbisyo sa pag-verify ng pagkakakilanlan, tulad ng pag-verify at/o pagpapatunay ng pagkakakilanlan ng mga indibidwal para sa mga layunin ng, ngunit hindi limitado sa, mga regulasyon laban sa money laundering, pag-verify ng edad, mga proseso laban sa panloloko at mga pagsusuri sa pre-employment.

4. Mga legal na batayan ng paggamot

Mga obligasyon sa kontrata at probisyon ng Serbisyo (tulad ng inilarawan sa par. 1, titik a)): ang legal na batayan ay binubuo sa sining. 6, artikulo 1, lett. b) ng Regulasyon, ibig sabihin, ang pagproseso ay kinakailangan para sa pagpapatupad ng isang kontrata kung saan ang Gumagamit ay isang partido o para sa pagpapatupad ng mga hakbang bago ang kontrata na pinagtibay sa kahilingan ng pareho.

Mga layunin ng administratibong accounting (tulad ng inilarawan sa nakaraang artikulo 1, titik b)): ang legal na batayan ay binubuo sa sining. 6, artikulo 1, lett. b) ng Regulasyon, dahil ang pagpoproseso ay kinakailangan para sa pagpapatupad ng isang kontrata at/o para sa pagpapatupad ng mga pre-contractual na hakbang na pinagtibay sa kahilingan ng User.

Mga Obligasyon (tulad ng inilarawan sa nakaraang artikulo 1, titik c)): ang legal na batayan ay binubuo sa sining. 6, artikulo 1, lett. c) ng Regulasyon, dahil ang pagproseso ay kinakailangan upang matupad ang isang legal na obligasyon kung saan napapailalim ang Data Controller.

Mga karagdagang layunin sa pagpoproseso: para sa pagproseso na nauugnay sa mga aktibidad sa marketing at ang paglilipat ng data sa mga third party na Kasosyo ng Data Controller (tulad ng inilarawan sa nakaraang par. 2.1 at 2.2), ang legal na batayan ay binubuo sa sining. 6,

artikulo 1, lett. a) ng Regulasyon, o ang probisyon ng paksa ng data ng pahintulot sa pagproseso ng kanilang personal na data para sa isa o higit pang partikular na layunin. Para sa kadahilanang ito, ang Data Controller ay humihingi sa User ng isang partikular na libre at opsyonal na pahintulot, upang ituloy ang layuning ito sa pagproseso.

5. Mga paraan ng pagpoproseso at mga oras ng pag-iimbak ng data

Ipoproseso ng Data Controller ang personal na data ng mga User gamit ang manual at IT na mga tool, na may lohika na mahigpit na nauugnay sa mga layunin mismo at, sa anumang kaso, upang magarantiya ang seguridad at pagiging kumpidensyal ng data.

Ang personal na data ng mga user ay pananatilihin sa panahong mahigpit na kinakailangan upang maisakatuparan ang mga pangunahing layunin na nauugnay sa paglahok ng User sa kumpetisyon at inilarawan sa artikulo 1 sa itaas, o sa anumang kaso para sa oras na kinakailangan para sa proteksyon sa batas sibil ng mga interes ng parehong Gumagamit at ng May-ari.

Sa kaso na tinukoy sa artikulo 2 sa itaas, ang personal na data ng Mga Gumagamit ay pananatilihin sa panahong mahigpit na kinakailangan upang maisakatuparan ang mga layuning inilarawan doon at, sa anumang kaso, hanggang sa bawiin ng User ang kanyang pahintulot. Sa kaso na tinukoy sa artikulo 2.1 sa itaas, sa partikular, ang personal na data ng Mga User ay itatago ng Data Controller sa panahong mahigpit na kinakailangan upang maisakatuparan ang mga layuning inilarawan doon at, sa anumang kaso, nang hindi hihigit sa, ayon sa pagkakabanggit, tatlumpu't anim (36) na buwan mula sa oras ng pagkolekta at/o pagtanggap ng naturang data. Sa kaso tinutukoy sa artikulo 2.2 sa itaas, ang panahon ng pagpapanatili ng data ng Mga Kasosyo ay mahahanap ng User sa loob ng impormasyong ibinigay ng huli.

6. Saklaw ng komunikasyon at pagpapakalat ng datos

Maaaring ilipat ang personal na data ng mga user sa labas ng European Union at, sa kasong ito, titiyakin ng May-ari na ang paglilipat ay magaganap bilang pagsunod sa Mga Naaangkop

na Regulasyon at, lalo na, sa pagsunod sa mga artikulo 45 (Paglipat batay sa isang desisyon sa kasapatan) at 46 (Paglipat na napapailalim sa sapat na mga garantiya) ng Regulasyon. Sa partikular, sa pagtukoy sa pagpoproseso ng data na isinagawa ng Data Controller, na tumatakbo sa labas ng Union, dapat tandaan na ito ay nagsasangkot ng paglilipat na isinagawa batay sa isang kasapatan na desisyon, batay sa "Implementing Regulation (EU).) 2021/1772 ng Komisyon ng Hunyo 28, 2021 alinsunod sa Regulasyon (EU) 2016/679 ng European Parliament at ng Konseho sa sapat na proteksyon ng personal na data ng United Kingdom". Ang mga empleyado at/o mga collaborator ng Data Controller na namamahala sa Inisyatiba ay maaaring magkaroon ng kamalayan sa personal na data ng Mga User. Ang mga paksang ito, na inutusang gawin ito ng Data Controller alinsunod sa artikulo 29 ng Regulasyon, ay magpoproseso ng data ng User ng eksklusibo para sa mga layuning ipinahiwatig sa impormasyong ito at bilang pagsunod sa mga probisyon ng Mga Naaangkop na Regulasyon. Ang personal na data ng Mga User ay maaari ding ibunyag sa mga ikatlong partido na maaaring magproseso ng personal na data sa ngalan ng Data Controller bilang "Mga Tagaproseso ng Data", gaya ng, bilang halimbawa, ang mga nagbibigay ng serbisyo sa IT at logistik na gumagana sa mga operasyon ng Inisyatiba, outsourcing o cloud computing service provider, propesyonal at consultant.

Ang mga user ay may karapatang kumuha ng listahan ng anumang mga processor ng data na itinalaga ng Data Controller, sa pamamagitan ng paghiling sa Data Controller sa paraang ipinahiwatig sa sumusunod na artikulong "Mga Karapatan ng mga interesadong partido". Higit pa rito, ang personal na data ng mga User ay maaaring ipaalam ng Data Controller, hanggang sa ito ay kinakailangan upang maisagawa ang mga obligasyong kontraktwal at/o para makasunod sa mga legal na obligasyon, sa mga independiyenteng third party na mga controllers ng data, tulad ng mga notaryo at mga opisyal ng kamara ng komersiyo na namamahala sa pagkakakilanlan ng mga nanalo ng kumpetisyon, ang Ministri ng Economic Development, pati na rin ang mga ikatlong partido na ipinahiwatig sa regulasyon ng kumpetisyon, kung kanino ang data ay dapat na kinakailangang ipaalam upang pahintulutan ang Gumagamit na samantalahin ang anumang mga premyo na napanalunan .

7. Mga karapatan ng mga interesadong partido

Magagawa ng mga user na gamitin ang mga karapatang ginagarantiya sa kanila ng Mga Naaangkop na Regulasyon sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa May-ari sa mga sumusunod na paraan:

- Sa pamamagitan ng pagpapadala ng rehistradong sulat na may resibo sa pagbabalik sa rehistradong opisina ng Data Controller (85 Great Portland Street, First Floor, London, W1W 7LT, UK)

- Sa pamamagitan ng pagpapadala ng mensaheng e-mail sa:
privacy@timetravelpromotion.com

Hindi natukoy ng Data Controller ang pigura ng Data Protection Officer (RPD o DPO), dahil hindi siya napapailalim sa obligasyon sa pagtatalaga na itinakda sa art. 37 ng Regulasyon.

Ang Data Controller, na itinatag sa labas ng European Union, ay hinirang bilang Kinatawan nito sa European Union , alinsunod sa sining. 27 ng Regulasyon, ang kumpanyang Smart Impex LP 16 inns Court, Wine Tavern Street, Dublin.

Alinsunod sa Mga Naaangkop na Regulasyon, ipinapaalam ng Data Controller na ang mga User ay may karapatang makakuha ng indikasyon (i) ng pinagmulan ng personal na data; (ii) ang mga layunin at pamamaraan ng pagproseso; (iii) ng lohika na inilapat sa kaso ng paggamot na isinasagawa sa tulong ng mga elektronikong instrumento; (iv) ng mga detalye ng pagkakakilanlan ng may-ari at mga tagapamahala; (v) ng mga paksa o kategorya ng mga paksa kung saan maaaring ipaalam ang personal na data o kung sino ang maaaring matuto tungkol sa kanila bilang mga tagapamahala o ahente.

Higit pa rito, ang mga Gumagamit ay may karapatang makakuha ng:

a) pag-access, pag-update, pagwawasto o, kapag interesado, pagsasama ng data;

b) ang pagkansela , pagbabago sa anonymous na anyo o pagharang ng data na naproseso nang labag sa batas, kabilang ang data na ang pagpapanatili ay hindi kailangan para sa mga layunin kung saan ang data ay nakolekta o pagkatapos ay naproseso;

c) ang patotoo na ang mga operasyong tinutukoy sa mga titik a) at b) ay dinala sa atensyon, pati na rin tungkol sa kanilang nilalaman, ng mga kung kanino ang data ay ipinaalam o ipinakalat, maliban sa kaso kung saan ang katuparan na ito ay nagpapatunay na imposible o nagsasangkot ng paggamit ng mga paraan na halatang hindi katimbang sa protektadong karapatan.

Higit pa rito, ang mga gumagamit ay may:

a) ang karapatang bawiin ang pahintulot anumang oras, kung ang paggamot ay batay sa kanilang pahintulot;

b) kung posible, ang karapatan sa data portability (karapatan na matanggap ang lahat ng personal na data tungkol sa mga ito sa isang structured na format, karaniwang ginagamit at nababasa ng isang awtomatikong device), ang karapatan sa limitasyon ng pagproseso ng personal na data at ang karapatang burahin ("karapatan na makalimutan");

c) ang karapatang tumutol:

i) sa kabuuan o bahagi, para sa mga lehitimong dahilan, sa pagproseso ng personal na data tungkol sa kanila, kahit na nauugnay sa layunin ng koleksyon;

ii) sa kabuuan o bahagi, sa pagproseso ng personal na data tungkol sa mga ito para sa layunin ng pagpapadala ng mga materyales sa advertising o direktang pagbebenta o para sa pagsasagawa ng pananaliksik sa merkado o komersyal na komunikasyon;

iii) kung ang personal na data ay pinoproseso para sa mga layunin ng direktang marketing, anumang oras, sa pagproseso ng kanilang data na isinasagawa para sa layuning ito, kabilang ang pag-profile hangga't ito ay konektado sa naturang direktang marketing.

d) kung naniniwala sila na ang pagproseso na may kinalaman sa kanila ay lumalabag sa Regulasyon, ang karapatang magsampa ng reklamo sa Supervisory Authority sa UK na siyang Information Commissioner's Office (ICO) sa <https://ico.org.uk/>, o sa isang Supervisory Authority (sa Member State kung saan sila ay karaniwang naninirahan, sa isa kung saan sila nagtatrabaho o sa isa kung saan naganap ang di-umano'y paglabag).

Ang May-ari ay walang pananagutan para sa pag-update ng lahat ng mga link na maaaring matingnan sa Impormasyong ito, samakatuwid sa tuwing ang isang link ay hindi gumagana at/o na-update, ang mga User ay kinikilala at tinatanggap na sila ay dapat palaging sumangguni sa dokumento at/o seksyon ng mga website na tinutukoy. sa pamamagitan ng link na ito.